

โครงการขับเคลื่อน การจัดการระบบอาหารในโรงเรียนและชุมชนพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

สรุปย่อ:

โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนประเด็น ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนระดับพื้นที่

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน มีการจัดบริการผักผลไม้ปลอดภัยและอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับความต้องการของเด็ก และจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอาหารในโรงเรียนโดยลดการจัดบริการอาหารที่มีไขมัน น้ำตาล และ โซเดียมสูง (Unhealthy food)
- 2) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกรบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยและอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในเด็กนักเรียน
- 3) เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน และพัฒนาการขับเคลื่อนประเด็น “ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน” เชื่อมโยงสู่ระดับพื้นที่
- 4) เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่
- 5) เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานขับเคลื่อนประเด็นสมัชชาเชื่อมโยงนโยบายระดับประเทศและพื้นที่

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

มีเครือข่ายในการทำงานจาก 12 ตำบลใน 8 อำเภอจังหวัดสุรินทร์ มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาความต่อเนื่องของการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่เดิม ขยายพื้นที่การดำเนินการ และข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในระดับประเทศและระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน

1. หนังสือถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการจัดการระบบอาหารในโรงเรียนและชุมชนพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
2. จัดประชุมยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน
3. จัดประชุมขับเคลื่อนและขยายผล ระดับจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 7-8 กันยายน 2560

งบประมาณ: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ



“คนนำ... คนร่วม... คนหนุน”

บทปฏิบัติการ 3 ภาคส่วน ในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง “ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน”

.....



นับได้ว่าเป็นอีกก้าวของความสำเร็จที่เกิดขึ้น ในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง “ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน” เป็นอีกนวัตกรรมการทำให้เห็นว่า มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ไม่ใช่เพียงเสือกระดาษ แต่เป็นประเด็นที่องค์กรหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ ต่างเห็นพ้องต้องกันถึงความสำคัญ และเห็นถึงเป้าหมายร่วม ทำให้เกิดการเชื่อมโยงให้เห็นรูปธรรมการขับเคลื่อนระดับชาติสู่รูปธรรมการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ตามเส้นทางของวงจรของการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Health Policy) อย่างแท้จริง

จากบทบาทสำคัญ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการสานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ โคชได้จับมือร่วมกับ กลไกระดับนโยบาย ที่เกี่ยวข้อง กรมอนามัย สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมกันขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “ระบบการจัดการอาหารใน โรงเรียน” ผู้การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ได้นำร่องจังหวัด สุรินทร์ เพื่อพัฒนาไปสู่พื้นที่ต้นแบบให้เกิดขึ้น ซึ่งมีกลไกคณะทำงานจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกันคัดเลือกพื้นที่นำร่องเพื่อดำเนินการจำนวน 8 อำเภอ 12 ตำบล/พื้นที่ มีการดำเนินงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน และได้มีการถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การขยายผล **ให้ครอบคลุม 17 อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ ในปี 2561 นี้**



โดยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ได้จัดเวทีตลาดนัดวิชาการ เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนและชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องรัตนสุวรรณหอมรินทร์ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ **วัตถุประสงค์** เพื่อยกระดับขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอรูปธรรมของการขับเคลื่อน 4 ผลักดันให้เกิดนโยบายระดับจังหวัดสุรินทร์ และขยายผลพื้นที่ร่วมปฏิบัติการที่สนใจ และบูรณาการวางแผนร่วมกันระหว่างพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 300 คน ประกอบด้วย ระดับส่วนกลาง ได้แก่ กรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สสส. และ เครือข่ายนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ วิชาการ ประชาสังคม ระดับชุมชน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเป้าหมาย รพศ. เกษนครร ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ได้ครอบคลุม 14 อำเภอ 22 ตำบล



ต่อจากนั้น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ได้มีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา ออกแบบระบบกลไกการสนับสนุนการขับเคลื่อน “ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนและชุมชน” จังหวัดสุรินทร์ โดย **นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มาเป็นประธานหัวโต๊ะ ซึ่งท่านได้ขานรับนโยบายฯ และจะร่วมสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนาไปสู่จังหวัดต้นแบบของประเทศต่อไป** และหลังจากนี้ จะดำเนินการแต่งตั้งกลไกคณะทำงานจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนงานฯ และจะดำเนินการศึกษาวิจัยชุมชนแบบคู่ขนาน โดยมีหน่วยงานสำคัญให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งภาควิชาการ ม. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกว. สสส. กรมอนามัย IHPP สช. และภาคีเครือข่ายจังหวัดสุรินทร์ ต่อไป

ถือได้ว่าเป็นอีกจังหวะที่หน้าต่างแห่งโอกาสได้เกิดขึ้น แล้ว ถึงความพร้อมในการขับเคลื่อน ทั้ง “คนนำ คนร่วม คนหนุน”